



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔
ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๓๓๕๕ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับให้ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC และสร้างต้นแบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก AIC สู่ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงพัฒนา Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๑. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการค้นหา ศพก./ ศูนย์เครือข่าย/ Smart Farmer/ Young Smart Farmer/ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีความพร้อม และความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC ตาม Innovation Catalog ที่เหมาะสมในพื้นที่ ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และคัดเลือกจุดที่จะดำเนินการอย่างน้อยเขตละ ๑ จุด

๒. แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามกิจกรรม วิธีการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงาน ของโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ

๓. ประสานสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์ AIC ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำเสนอ Innovation Catalog ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และนำวิทยากรจาก AIC มาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

๔. ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยให้แจ้งผลการคัดเลือกจังหวัดภายใต้เขตที่จะดำเนินการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทาง Email: doaresearch20@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร